

**คำถามจากสัมมนา เรื่อง แนะนำมาตรฐาน BRCGS Ethical Trade and Responsible Sourcing****1. Child labour remediation plan ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างคะ**

BSI: ถ้าจะให้เขียนแผนแบบอย่างง่าย ๆ อย่างเช่น เราเจอหรือพบการใช้แรงงานเด็กให้ทำการย้ายน้องหรือเด็กคนนั้นไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็ดูติดต่อแจ้งครอบครัวเขา ว่าน้องไม่สามารถทำงานต่อไปได้ อาจจะมีแผนในการเยียวยา เช่น ให้คนในครอบครัวว่าทำแทนในตำแหน่งของน้อง แต่ถ้าคนในครอบครัวน้องไม่สามารถมาทำได้อาจจะช่วยเหลืออย่างอื่นก็ได้ หรืออย่างบางที่เขาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กลับไปสู่ระบบการศึกษา ที่นี้เราเขียนให้เราเขียนที่เราสามารถปฏิบัติได้จริง ถ้ามันเคสขึ้นให้เราต้องสามารถทำได้จริง ไม่ใช่เขียนเกินจริง

**2. ยกตัวอย่างให้หน่อยครับ ว่า อะไรที่กฎหมายให้หักได้บ้าง**

BSI: หักภาษี หักประกันสังคม ตามคำสั่งศาลแล้วก็เงินกู้ต่างๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัทนะคะ เป็นในส่วนของธนาคารซึ่งจะเป็นในส่วนของคำสั่งศาลแล้วถึงจะส่งมาให้คะ แล้วก็เงินกู้ยศ. โดนส่วนใหญ่จะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ แต่ว่าจะมีบางเคส ยกตัวอย่างเช่น หอพักสำหรับพนักงาน ที่ต้องเก็บเป็นรายเดือนอาจไม่ยากเก็บเป็นเงินก้อน จะหักผ่านบัญชีเงินเดือน ก็ต้องมีการตกลงกันทั้งทางบริษัทและทางพนักงานก่อนว่าจะหักนะ ให้เป็นตามความสมัครใจไม่ใช่เป็นการบังคับ

**3. กฎหมายใหม่ PDPA ของไทย จะกระทบกับ BRCGS Ethical หรือ SMETA ไหมคะ อาจารย์**

BSI: โดยส่วนมากนะคะ ข้อมูลต่างๆที่เป็นความลับของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็น Personal File ข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพเงินเดือน ข้อมูลทุกอย่างล้วนเป็น ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเซกซ์ทิฟหมตนะคะ ถ้าAuditorมาตรวจแล้วบอกว่านี่เป็นความลับไม่ให้Auditorดู ทางAuditorเขาไม่ดูนะแต่เราจะติดปัญหาในเรื่อง Access Deny เรื่องของตรวจสอบเอกสารมันก็จะกลายเป็นประเด็นได้นะคะ ก่อนที่จะมีการตรวจก็จะมีการประชุมทางAuditorก็จะแจ้งเรื่องขอความเข้าถึงข้อมูลพนักงานอยู่แล้วคะว่า เมื่อเข้าถึงข้อมูลพนักงานข้อมูลนั้นจะเป็นความลับไม่สามารถเผยแพร่กับบุคคลภายนอกอยู่แล้วคะ เวลาที่คุยกับพนักงานตอนรับเข้าทำงาน อาจจะแจ้งกับทางพนักงานว่าเอกสารบางตัวอาจจะใช้ในการตรวจประเมินตามข้อกำหนดของลูกค้า ให้เขารับทราบและให้เขายินยอม

**4. จำเป็นไหมที่บริษัทต้องขอรับรองระบบ BRCGS Ethical หรือขึ้นอยู่กับการต้องการของลูกค้าคะ**

BSI: ขึ้นอยู่กับความต้องการลูกค้าคะ ลูกค้าที่ใช้ BRCGSอยู่ ณ ปัจจุบันนี้ เราเป็นโรงงานอาหารอยู่แล้ว ใช้การรับรอง BRCGS อยู่แล้ว ลูกค้าอาจจะบังคับให้รับรองระบบ BRCGS Ethicalก็ได้คะ

**5. การตรวจ Land use rights ดูหลักฐานอะไรประกอบบ้างคะ**

BSI: โดยปกติที่ตรวจประเมินในเรื่องของ Land use rights จะดูเรื่องของโฉนดที่ดิน ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายคะ